

**วีซ่าการเยี่ยมท่านสามารถได้รับในกรณีที่ท่านมาในฐานะนักท่องเที่ยวการเยี่ยมครอบครัว, ที่ทำงานทางราชการ, การเยี่ยมในกรณีการศึกษา หรือธุรกิจอื่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตได้พักอาศัยอยู่ในประเทศ**

วีซ่าขอเข้าประเทศนอร์เวย์และประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นจำกัดเวลาอย่างมากสุด 90 วัน โดยทั่วไปวีซ่าไม่สามารถต่ออายุได้หลังจากเดินทางเข้ามาในบริเวณกลุ่มเชงเก้น ข้อยกเว้นสามารถต่อได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านเข้ามาอยู่ในบริเวณกลุ่มเชงเก้น จากวีซ่าอันเดิมที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณกลุ่มเชงเก้นจะไม่ได้รับมากกว่า 90 วัน ภายในระยะเวลาช่วงหกเดือนที่ผ่านมา วีซ่าที่ท่านได้รับจากประเทศนอร์เวย์สามารถใช้ได้ในทุกประเทศภายในกลุ่มเชงเก้น

### ใครบ้างที่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อมาเยี่ยมประเทศนอร์เวย์

โดยทั่วไปทุกคนจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อมาเยี่ยมประเทศนอร์เวย์ ข้อยกเว้นจากหน้าที่การขอวีซ่าจะยกเว้นเฉพาะพลเมืองจากประเทศอื่นซึ่งมีสัญชาติการยกเว้น รายการเกี่ยวกับว่าใครซึ่งไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าท่านสามารถเปิดอ่านดูที่ [www.udi.no](http://www.udi.no) หรือติดต่อไปที่สถานต่างประเทศของนอร์เวย์ที่สะดวกที่สุดสำหรับท่าน

ข้อยกเว้นจากหน้าที่การขอวีซ่าจะมีเฉพาะสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

- พลเมืองนอร์ดิค
- พลเมืองต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งประเทศนอร์เวย์มีสัญชาติการยกเว้นการขอวีซ่า
- บุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนอร์เวย์
- บุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางสำหรับผู้ลี้ภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนอร์เวย์
- บุคคลซึ่งมีอนุญาตได้พักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์หรือประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้น

### ข้าพเจ้าจะยื่นขอวีซ่าไปที่ประเทศนอร์เวย์ที่ไหน

คำร้องขอวีซ่าจะต้องมีการยื่นด้วยตนเองไปที่สถานต่างประเทศของนอร์เวย์ ส่วนมากใบร้องขอวีซ่าจะถูกดำเนินการที่นั่น ในบางกรณีใบร้องขอจะถูกส่งไปที่ประเทศนอร์เวย์และถูกดำเนินการจากกองตรวจคนเข้าเมือง

### ธรรมเนียม

เมื่อท่านมายื่นขอวีซ่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมท่านสามารถเปิดดูที่ [www.udi.no/gebyr](http://www.udi.no/gebyr) หรือติดต่อไปที่สถานต่างประเทศของนอร์เวย์ ซึ่งสะดวกที่สุดสำหรับท่าน

### การดำเนินการร้องขอวีซ่าจะใช้เวลานานแค่ไหน

หากคำร้องขอของท่านถูกดำเนินการที่สถานต่างประเทศของนอร์เวย์ ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์กว่าท่านจะได้รับคำตอบจากการร้องขอของท่าน ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหน ในแต่ละสถานต่างประเทศ ตามเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการได้ที่ที่ท่านจะยื่นคำร้องขอ ถ้าหากว่าคำร้องขอถูกส่งไปที่ประเทศนอร์เวย์และกองตรวจคนเข้าเมือง (UDI) ระยะเวลาในการดำเนินการจะนานกว่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการท่านสามารถเปิดดูได้ที่ [www.udi.no/saksbehandlingstider](http://www.udi.no/saksbehandlingstider).

### เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักฐาน

- แบบฟอร์มร้องขอ รูปภาพจะต้องถูกต้องสำหรับการประทับวีซ่า รายการเกี่ยวกับเงื่อนไขของรูปภาพท่านสามารถเปิดดูได้ที่ [www.udi.no](http://www.udi.no)
- หนังสือเดินทาง/ใบรับรองการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- ใบเชิญพร้อมลายลักษณ์อักษรจากบุคคลชาวนอร์เวย์ผู้อ้างถึง
- หลักฐานว่าเป็นญาติกัน (ถ้าหากว่าผู้อ้างถึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน)
- หลักฐานเกี่ยวกับเงินส่วนตัวสำหรับการเข้ามาอยู่หรือใบคำประกันจากผู้อ้างถึง เปิดดูที่เว็บเพจของกองตรวจคนเข้าเมือง UDI

เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักฐานสามารถแตกต่างกันระหว่างแต่ละประเทศสำหรับคนต่างชาติที่มีหน้าที่ขอวีซ่า ซึ่งอยู่ในสัญญาสัญญาของประชาคมร่วมยุโรป EØS หรืออนุสัญญาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป EFTA ที่จะต้องมีกฎพิเศษอื่น

### ถ้าหากว่าท่านได้รับวีซ่า

ท่านจำเป็นต้องมีประกันท่องเที่ยวและป่วยที่ถูกต้อง ซึ่งถูกต้องในทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นและวงเงินชดใช้น้อยสุดจะต้องอยู่ที่ 30,000 ยูโร ก่อนที่วีซ่าจะถูกมอบให้ท่านท่านต้องยื่นหลักฐานเกี่ยวกับประกันเพื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อกับสถานต่างประเทศซึ่งสะดวกที่สุดสำหรับท่าน หากท่านอยู่ในประเทศนอร์เวย์ท่านสามารถติดต่อไปที่สถานตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมือง (UDI) ถ้าท่านอยากจะศึกษา ทำงาน หรือพักอาศัยอยู่กับคู่สมรส/ครอบครัวในประเทศนอร์เวย์ท่านจะต้องร้องขอไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการอนุญาตได้พักอาศัยอยู่ในประเทศ เปิดอ่านเพิ่มเติมที่ [www.udi.no](http://www.udi.no)

## คำถามธรรมดา

**ข้าพเจ้าจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าจะร้องขอการอนุญาตได้พักอาศัยอยู่ในประเทศ/อนุญาตทำงานในประเทศนอร์เวย์**

ท่านไม่สามารถได้รับวีซ่าของประเทศนอร์เวย์/ประเทศกลุ่มชั่งกัน ถ้าหากว่าท่านมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ถึงอย่างไรก็ตามผู้ร้องขอของบางท่านจะสามารถได้รับวีซ่าชั่วคราวในการเข้ามาอยู่ (วีซ่า D) ก่อนที่ใบร้องขอเกี่ยวกับการอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศจะผ่านการดำเนินการ ทั้งนี้หมายความว่าในกรณีที่กำลังจะพักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์แล้ว และเงื่อนไขของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ในการอนุญาตเข้ามาอยู่ในประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถได้รับจากสถานี่ต่างประเทศของนอร์เวย์ ซึ่งสะดวกที่สุดสำหรับท่านหรือเวปเพจของกองตรวจคนเข้าเมือง UDI

**ข้าพเจ้าจะร้องขออย่างไรถ้าหากว่าข้าพเจ้ามาแต่งงานในประเทศนอร์เวย์**

ถ้าหากว่าจุดประสงค์ของท่านคือมาจดทะเบียนสมรสและอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ท่านสามารถร้องขอการอนุญาตได้พักอาศัยอยู่ในประเทศจนถึงหกเดือนเพื่อจดทะเบียนสมรส ท่านจะต้องร้องขอเกี่ยวกับการอนุญาตได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไปที่สถานี่ต่างประเทศของนอร์เวย์ในบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน หรือในประเทศที่ท่านได้รับอนุญาตอาศัยอยู่ และยังไม่หมดอายุในระยะเวลา ๖ เดือนสุดท้ายที่ผ่านมา ถ้าหากว่าท่านจะมาเยี่ยมแฟนและเดินทางกลับหลังจากมาเยี่ยมแล้วท่านสามารถขอวีซ่าเยี่ยมจนถึง 90 วันได้

**ข้าพเจ้าต้องมีอะไรบ้างเพื่อสามารถขอวีซ่าได้**

ท่านจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสามารถออกเดินทางเข้ามาในประเทศนอร์เวย์ได้ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุต่อไปอย่างน้อย 90 วันหลังจากระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด ท่านจำเป็นต้องมีเงินเพียงพอสำหรับค่าเดินทางและค่าพักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ หากท่านไม่มีเงินเพียงพอท่านสามารถถูกห้ามเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถึงแม้ว่าท่านได้รับวีซ่าแล้วก็ตาม ในบางกรณีเป็นไปได้ว่า เพียงพอที่มีแค่ใบรับประกันเงินสำหรับค่าพักอาศัยอยู่และค่าเดินทางกลับจากบุคคลที่อยู่ประเทศนอร์เวย์ที่จะรับรองการเยี่ยม (ผู้อ้างถึง) และได้รับการประทับตราจากตำรวจ ใบรับประกันสามารถขอได้ที่สถานี่ต่างประเทศ รวมถึงเวปเพจของกองตรวจคนเข้าเมือง UDI และใบรับประกันจะต้องถูกยื่นพร้อมกับใบร้องขอวีซ่า

ท่านจะต้องมีโอกาสในการเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านหรือในประเทศอื่นๆ โดย วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ได้พักอาศัยอยู่

ท่านจะต้องมีจุดประสงค์ในการเดินทางออกจากประเทศนอร์เวย์เมื่อวีซ่าหมดอายุ ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศนอร์เวย์ทราบเหตุผลว่าท่านคิดที่จะอยู่ในประเทศต่อหลังจากระยะเวลาที่ขอวีซ่าหมดเขต คำร้องขอของท่านสามารถถูกปฏิเสธได้

ท่านไม่ควรมีรายชื่อไว้ในระบบข้อมูลของกลุ่มชั่งกัน (SIS) ว่าท่านเป็นบุคคลที่กลุ่มประเทศชั่งกันไม่ต้องกร

**ข้าพเจ้าต้องเดินทางเข้าประเทศนั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ขอวีซ่าไปหรือไม่**

ไม่ต้อง ท่านสามารถเดินทางไปประเทศไหนก็ได้ในกลุ่มประเทศชั่งกันเมื่อท่านได้รับวีซ่าแล้ว แต่หากท่านคิดว่าท่านจะไปอีกประเทศหนึ่งนานกว่าประเทศนอร์เวย์ ท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศนั้น

**ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีหลายวีซ่าเพื่อเยี่ยมหลายประเทศในกลุ่มชั่งกันได้หรือไม่**

ไม่ วีซ่าซึ่งท่านได้รับจากประเทศนอร์เวย์ สามารถใช้ได้ในทุกประเทศในกลุ่มชั่งกัน

**ข้าพเจ้าสามารถได้รับวีซ่ามากกว่าสามเดือนได้หรือไม่ ถ้าหากข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมหลายประเทศ**

ไม่ ท่านสามารถรับวีซ่าสำหรับ 90 วัน หรือน้อยกว่านั้นท่านจำเป็นต้องเดินทางออกจากกลุ่มประเทศชั่งกันก่อนวีซ่าของท่านจะหมดอายุ ถ้าหากว่าท่านไม่เดินทางออกก่อนวีซ่าของท่านหมดอายุ การทำเช่นนี้สามารถมีผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาในอนาคตข้างหน้า

**ข้าพเจ้าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ ถ้าหากว่าคำร้องขอของข้าพเจ้าถูกปฏิเสธ**

ได้ ถ้าท่านยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับคำถูกปฏิเสธซึ่งถูกตัดสินที่สถานี่ต่างประเทศ ศลนี้จะถูกส่งไปดำเนินการที่กองตรวจคนเข้าเมือง UDI เพื่อการพิจารณา ถ้าท่านยื่นอุทธรณ์ถูกปฏิเสธจากกองตรวจคนเข้าเมือง UDI ศลนี้ก็จะถูกส่งไปที่การดำเนินการร้องเรียนที่คณะกรรมการสำหรับคนต่างด้าว (UNE) การดำเนินการคำยื่นอุทธรณ์ ค่าธรรมเนียมฟรี

**ท่านอยากจะทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าในมาประเทศนอร์เวย์ หรือไม่**

หากท่านอยากจะทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า ท่านสามารถติดต่อไปที่ที่สถานี่ต่างประเทศของนอร์เวย์ที่สะดวกสำหรับท่าน ถ้าท่านอยู่ในประเทศนอร์เวย์ท่านสามารถติดต่อไปที่บริการบอกข้อมูล สำหรับผู้ที่สมัครขอวีซ่าของกองตรวจคนเข้าเมืองที่ Opplysningsstjenesten I UDI ซึ่งตอบคำถามจากการติดต่อเป็นภาษา นอร์เวย์, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น เบอร์โทร 23 35 16 00 หรืออีเมล [ots@udi.no](mailto:ots@udi.no).

Utlendingsdirektoratet (UDI)  
Postboks 8108 Dep.  
N-0032 Oslo  
Kontoradresse: Hausmannsgate 21

Telefon: (+47) 23 35 15 00  
Faks: (+47) 23 35 15 15  
[www.udi.no](http://www.udi.no)  
E-post: [udi@udi.no](mailto:udi@udi.no)

UDI

กองตรวจคนเข้าเมือง